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Fyrirspurn

til iðnaðarráðherra um byggðakvóta.

Frá Kristjáni L. Möller.

Hyggst ráðherra beita sér fyrir því innan ríkisstjórnar að svokallaður byggðakvóti verði
aukinn úr 1.500 tonna afla í 3.000 tonna afla eins og lagt er til í tillögu stjórnar Byggðastofn-
unar sem send hefur verið til ráðherra byggðamála?


